

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p>	<p>วันสงกรานต์ สธ.</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำทีมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารระดับสูง สธ. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย หลังรดน้ำเสร็จก็เปลี่ยนมานั่งในตำแหน่งคนให้พรต่อทันที พิสูจน์ความเป็นขวัญใจแบบไม่ต้องมีคำบรรยายข้าราชการและผู้บริหารต่อคิวยาวเหยียดรอขอพร จนบางรายพลาดโอกาสเพราะ รมว.สธ.ติดภารกิจต้องไปประชุมต่อ</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชน กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" ว่า ที่ผ่านมามีปัญหา ร้องเรียน 6 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิ 1,000 กว่าราย ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและจะกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนต้องเข้าใจคำว่า วิกฤตชีวิต ขอให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไปรักษาที่รพ.รัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า อาการฉุกเฉินวิกฤต 6 ข้อที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ 1.หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่รู้สึกตัว 2.อาการทางสมอง มีการรับรู้ สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน 3.หายใจเร็ว แรงและลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ พูดได้แค่สั้น ๆ หรือร้องไม่ออก ออกเสียงไม่ได้ สำลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ำ 4.ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤตอย่างน้อย 2 ข้อ คือตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกจนท่วมตัว หหมดสติชั่วคราว หรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น 5.อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมาก เสี่ยงต่อการพิการ และ 6.อาการอื่น ๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่น เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด ชักเกร็ง เป็นต้น</p> <p>ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2560 มีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้าเกณฑ์รับบริการทั้งสิ้น 715 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด 1,773 ราย มากที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และกองทุนอื่น ๆ ประชาชนหรือสถานพยาบาลมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 02-8721669 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ucepcenter@niems.go.th</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ มติชน</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ส่อง...ตำรวจ</p>	<p>มาตรการความปลอดภัยสถานบริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวถึงการแก้ปัญหาและวางมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ทั่วประเทศ ว่า ได้แนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยดังนี้ 1.วิเคราะห์พื้นที่ เหตุผลความจำเป็นในการจัดเวรนอกเวลาราชการ ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ โดยไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน 2.จัดระบบเตือนภัย/การป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณเสียงดังให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้ได้ยิน 3.ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669 การติดต่อนอกเวลาราชการ 4.จัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา อสม. ญาติ เพื่อนบ้านใกล้เคียงรพ.สต. 5.ระบบเวรยามภาคีเครือข่าย อบต.เทศบาล ผู้นำ กู้ชีพ กู้ภัย จิตอาสา ตำรวจ 6.จัดหาป้อมยามชุมชนให้อยู่ใกล้ๆ 7.จัดหายาม รปภ. 8.สร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้าน 9.ปรับปรุงระเบียบให้เอื้อการจัดการ อาทิ เร่งรัดโครงสร้าง/อัตรากำลัง จัดสวัสดิการบ้านพัก ยานพาหนะรับส่ง ค่าตอบแทน เป็นต้น โดยให้แต่ละพื้นที่นำไปปรับใช้หรือเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด เพราะหลายพื้นที่ดำเนินการแล้ว เช่น อ.กุ่มกวางปี จ.อุตรธานี รพ.สต.ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกแห่ง</p> <p>-เสนอบทความว่า ผลการกระทำของคนคนเดียว ทำให้ชาวบ้านที่ใช้บริการ รพ.สต.ทั่วประเทศกว่าหมื่นแห่งเดือดร้อน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการป้องกันคนของตัวเอง เพราะกลัวว่าบุคลากรจะขอย้ายหรือขอลาออกกันหมด เนื่องจากสภาพที่ทำงานและรายได้ต่ำกว่าเอกชนอยู่แล้ว โดยเฉพาะรพ.สต.ที่หากคนอยากไปประจำอยู่แทบไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากความเจริญ อย่างนี้ถือว่าก่อคดีร้ายแรง ควรจะลงโทษให้หนัก เพื่อให้เช็ดหลาบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>ร่างพ.ร.บ.สสส.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อเสนอและความคิดเห็นต่างๆ จากการทำประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.สสส. ทั้ง 2 ครั้ง เพื่อเสนอต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และเสนอต่อที่ประชุมร่วม 3 กระทรวง ประกอบด้วย สธ. กระทรวงการคลัง และกระทรวงยุติธรรม ว่าจะมีการปรับแก้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยยึดหลักเกณฑ์ว่าต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในแง่ลบ หรือทำให้การทำงานของ สสส.ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สะดวก และยืนยันว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของ สสส. ยังอยู่ที่บอร์ด สสส.เช่นเดิม เพียงแต่จะต้องทำแผนการดำเนินงานในแต่ละปีเสนอต่อการตรวจการคลัง เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ไม่ได้ดึงงบกลับไปที่กระทรวงการคลัง ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ในการปรับแก้ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุมร่วม 3 กระทรวง</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีประเด็นที่ค่อนข้างมีการวิจารณ์ คือ เรื่องการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยให้ใช้รูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งต้องเสนอ บอร์ด สสส.อย่างน้อย 60 วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี และกระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี เพื่อประกอบการกำกับ ดูแล บริหาร และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินของกองทุน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นยกเลิกรองประธานกองทุน สสส. คนที่ 2 ซึ่งเลือกมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เหลือเพียงรองประธานกองทุน สสส. คนที่ 1 คือ รมว.สธ. ขณะที่กรรมการโดยตำแหน่ง มีการตัดสัดส่วนผู้แทนกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ สสส.ต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการลดอุบัติเหตุ โดยมีการเพิ่มผู้แทนสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 2 คนแทน</p>
คมชัดลึก	<p>ผู้บาดเจ็บจากเทศกาลสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนไล่ยิงหน้าห้างแหลมทองบางแสน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยบูรพา หลังงานเทศกาลก่อพระทรายวันไหลบางแสน จนมีคนถูกลูกหลงบาดเจ็บทั้งหมด 4 คน น.ส.ณัฐธีย์ บุญแก้ว อายุ 40 ปี ภรรยาหนุ่มวินมอเตอร์ไซด์ที่ถูกยิง กล่าวว่า สามีกถูกยิงเข้าบริเวณหัวตาด้านซ้าย แพทย์แจ้งว่าจะต้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง 11 มม.ออก และจะต้องควักดวงตาทิ้งแล้วใส่ตาเทียมแทน ขณะนี้กำลังรอการผ่าตัดที่ รพ.ชลบุรี ยังไม่มีเงินค่ารักษา หากมีผู้บุญญต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ 08-7099-4823</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพ ธุรกิจ	<p>มาตรการ "ดื่มไม่ขับจับยึดรถ"</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า มาตรการ "ดื่มไม่ขับจับยึดรถ" ของคสช. ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. พบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 430,867 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล 354,100 ครั้ง ยึดรถ 8,128 คัน แยกเป็นจักรยานยนต์ 6,177 คัน และรถยนต์ 1,951 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รถจักรยานยนต์ 279,351 คน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล 198,927 คน</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับรพ.นพรัตนราชธานี แลงข่าว "คุมประพฤติจัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต" โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้นำผู้ที่กระทำความผิดคดีเมาแล้วขับที่ถูกควบคุมความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ภายในห้องดับจิต เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ</p> <p>-นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า มีผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมในรพ. 2,314 ราย แยกเป็น การดูงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายและห้องดับจิต โดยรพ.จะพิจารณาตามศักยภาพความรู้ความสามารถพื้นฐานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเสนอให้มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้เคยถูกคุมประพฤติ ว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคติดเชื่อนิวโมค็อกคัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานิต อีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื่อนี้ในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว โครงการจัดท้าวัดขึ้นป้องกันโรคติดเชื่อนิวโมค็อกคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 2 เนื่องในสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปี หรือระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน เป็นสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก และในปีนี้ส่งเสริมเรื่อง "Vaccines Work" โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และให้ความสำคัญเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน</p> <p>-รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องวัคซีนของประเทศไทยล้ำหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก การจัดกิจกรรมในวันสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก สมาคมโรคติดเชื่อนี้ในเด็กแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อจัดหาและส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีจำนวน 5,000 โดส ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไทย โดยส่งให้แกรฟ.ทีมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พิจารณาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ห่างไกล ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวในเด็ก
เพจจำพิชิต ขจัดพาลชน	ใส่หน้ากากตรวจมะเร็งปากมดลูก - แคร่โพสต์จากเพจกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอเรื่องของรพ.สต.หนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มีไอเดีย “เดอะแมสแปปสเมียร์” ให้เจ้าหน้าที่และคนไข้ใส่หน้ากากในการตรวจแปปสเมียร์ จะได้ไม่เกิดความอาย ทำให้คนไข้กล้ามาตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น
เพจหมอนามัยซี่mouth	สิทธิ์บัตรทอง - แคร่โพสต์ของ กรธัช หัวใจ เป็นภาพเอกสารรายนามผู้มอบเงินสนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือคำไว้อาลัยในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว โดยมีรายชื่อ สปสช.บริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท และระบุว่า งบประมาณจำนวนนี้สามารถนำไปช่วยเป็นค่ารถคนไข้บัตรทองที่ยากจน และต้องส่งตัวไปรักษาในเมืองครั้งละ 100 บาท ได้ถึง 5,000 คน
ไทยรัฐ	ล้างไตทางช่องท้อง - เสนอข่าว นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย อธิบดีกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช.กำหนดนโยบายล้างไตช่องท้องเป็นอันดับแรกในผู้ป่วยโรคไตวาย ว่าไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย เพราะถือเป็นทางเลือกแรก แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถล้างไตทางหน้าท้องได้ ก็สามารถเปลี่ยนมาฟอกเลือดแทน ข้อดีของการล้างไตหน้าท้องคือ 1.ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่โรงพยาบาล 2.ผู้ป่วยสูงอายุที่หัวใจไม่แข็งแรงมีความเสี่ยงต่อการฟอกเลือด 3.ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดสูง และ 4.ปัจจุบันโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีเครื่องฟอกเลือดไม่พอ เฉลี่ยไม่ถึง 10 เครื่อง แต่การล้างหน้าท้องทำได้เองที่บ้าน ไม่จำกัดจำนวนผู้ป่วยในการรักษา บุคลากรสาธารณสุขต้องให้ข้อมูลครบทั้ง 2 ด้าน
new)108	นายกฯ นำเต้นแอโรบิก - เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. นำเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเต้นแอโรบิกเป็นเวลา 30 นาที และเมื่อเสร็จสิ้นการออกกำลังกาย ได้ขอบคุณทุกคนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบุตรหลานเจ้าหน้าที่
สยามรัฐ	เทคนิคระงับความโกรธ - เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการศึกษาพบผู้ที่ถูกขับรถปาดหน้า ร้อยละ 80 จะมีการมีโกรธเคือง ฉุนเฉียว บางรายแค้นขับปาดหน้าคืน หรือใช้อาวุธทำร้าย วิธีระงับความโกรธเมื่อถูกคนอื่นขับรถปาดหน้า ขอให้คิดบวก หรือคิดในทางที่ดี 5 ประการ ได้แก่ คิดว่าเขาเป็นญาติ เป็นครูอาจารย์ที่เคารพรัก, คิดว่าเขาอาจมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในชีวิต ญาติ หรือลูกไม่สบาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา, ร้องเพลงเพื่อยับยั้งชั่งใจตนเอง, ฝึกหายใจทางหน้าท้อง สูดหายใจเข้า-ออกยาวๆ เพื่อคลายเครียด, กล่าวคำขอบคุณที่ช่วยฝึกความอดทนให้เรา ควรฝึกคิดแบบนี้ทุกครั้งจะช่วยให้อารมณ์เย็นลง สามารถระงับเหตุ ป้องกันเรื่องเล็กไม่ให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่อย่างได้ผล
มติชน	กล้วยน้ำว้าดิบแก้ท้องร่วง - เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ฤดูร้อนมักพบประชาชนป่วยด้วยโรคท้องร่วง เนื่องจากรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีเชื้อโรคปนเปื้อน แนะนำรับประทานแผนไทยที่ควรมีไว้ใช้เมื่อเกิดอาการท้องร่วง เช่น ยาธาตุเด็กและยาสมุนไพรธาตุ ยาธาตุบรรจบและยาเหลืองปิดสมุทร ยามหาจักร เป็นต้น สำหรับผลไม้ที่มีสรรพคุณแก้อาการท้องร่วง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า โดยเลือกใช้ผลดิบ นำมาหั่นและตากแห้ง จากนั้นบดให้เป็นผงแป้ง ใช้ปริมาณ 10 กรัมต่อครั้ง ชงดื่มแก้อาการท้องร่วง ส่วนการป้องกันโรคท้องร่วง ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใช้น้ำดื่มที่สะอาด ปราศจากแมลงวันตอม และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมอาหาร
เว็บไซต์เดลินิวส์	เตือนอย่าเลียนกินบะหมี่ 15 ถ้วย - เสนอข่าว อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีการแชร์คลิปวิดีโอสาวจีนโชว์กินบะหมี่กิ่งสำเร็จรูป 15 ถ้วยหมดภายในเวลา 6 นาที ว่า ไม่ใช่เรื่องปกติและรายการหรือเกมโชว์ไม่ควรมีหรือนำมาเผยแพร่ เพราะจะทำให้เกิดการเลียนแบบ ซึ่งไม่ควรทำตามอย่างยิ่ง เนื่องจากกระเพาะอาหารของคนมีปริมาณจำกัด หากกินมากเกินไปจะมีผลทำให้การย่อยและการดูดซึมมีปัญหา เพราะร่างกายไม่มีน้ำย่อยมากพอ อาจเกิดผลรุนแรงถึงขั้น

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กระเพาะแตกและเสียชีวิตได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เตือนดื่มเหล้าหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มอย่างยิ่งในช่วงอากาศร้อน คือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมทุกชนิด เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงกว่าปกติ ประการสำคัญแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็ว และออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้น ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจทำงานหนักขึ้น อาจช็อกและเสียชีวิตได้ ขอให้ดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละประมาณ 2 ลิตร เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน360 องศา เดลินิวส์</p>	<p>จับตารัฐกิจเสี่ยงโกงประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 12 หน่วยงานรัฐ ป้องกันประชาชนถูกโกง โดยจับตา 4 ธุรกิจเสี่ยง ได้แก่ ขายตรงและการตลาดแบบตรง-ท่องเที่ยว-อีคอมเมิร์ซจำหน่ายอาหารเสริม ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก เตรียมประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ และประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนติดต่อซื้อขายหรือร่วมธุรกิจ ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีปัญหา ให้ร้องเรียนผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรง ทั้งกรมการท่องเที่ยว สคบ. และ อย. และเห็นว่าน่าจะมีหน่วยงานกลางที่รับเรื่องร้องเรียนจากการถูกฉ้อโกงหรือหลอกลวง เบื้องต้นเห็นว่าควรจะเป็นศูนย์ดำรงธรรม เพราะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>อย.เตือนสบู่คลอรีน ไม่ทำให้ผิวขาว</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าวสบู่คลอรีนโฆษณาว่าด่างสรรพคุณเกินจริง ใช้แล้วผิวขาวใส ขยายกันอย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต อย.ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบว่า สบู่คลอรีน (Chlorine Soap) มีการจัดแจ้งด้วยระบบอัตโนมัติ โดยสูตรที่จัดแจ้งไม่มีสารฟอกสีในกลุ่มคลอรีนเป็นส่วนผสม อย.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต และสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปส่งตรวจวิเคราะห์หาสารที่เป็นอันตรายต่อไป ทั้งนี้ คลอรีนเป็นสารที่มีการกัดกร่อนรุนแรง ไม่สามารถใช้กับผิวหนังได้ เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ และเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การเลือกซื้อเครื่องสำอาง ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ถึงแม้จะเป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย สามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักของเครื่องสำอางได้ทาง www.fda.moph.go.th หรือที่ Oryor Smart Application</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ ทั่วท้องถิ่นไทย</p>	<p>ลดหวานมันเค็มลดโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สจ.สมุทรสงคราม เตือนประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมีน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม ให้ลดพฤติกรรมกรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พร้อมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่หมั่นตรวจสุขภาพตามสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ความคืบหน้าน้ำสีด้า จ.นครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโลกออนไลน์แชร์รูปภาพบ่อน้ำสีด้ากลางป่า บ้านโสภา อ.ศรีสาคร จ.นครราชสีมา ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นนำมาดื่มและชำระร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บป่วย ล่าสุด นายประเสริฐ บือสามแม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ศรีสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มตัวอย่างน้ำส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ตรวจสอบแล้ว คาดว่าจะทราบผลภายใน 3-4 วันนี้ ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านงดดื่มน้ำในบ่อนดังกล่าว</p>
<p>New 108</p>	<p>สารอันตรายในรูปึก</p> <p>-เสนอข่าว นายอัศวิน ตีปไรสง มูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยว่า จากการสำรวจสุ่มตรวจของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ทำจากพลาสติกกรีซเคิล ประกอบด้วย ลูกบิรูบิก 95 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ แก้วใส่น้ำร้อน กีบหนีบผม หวี ที่คาดผม และของเล่นเด็ก รวม 16 ตัวอย่าง พบสารเคมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ สารออกตะโบโรโมไดฟีนิลอีเทอร์ สารเตคะโบโรโมไดฟีนิลอีเทอร์ และสารเฮกซาโปรโมไซโคลโตดีเคน ซึ่งเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมอง สามารถทำลายระบบประสาทและส่งผลกระทบต่อไอคิวของเด็ก ทั้งยังก่อให้เกิดมะเร็งตับได้ โดยสารดังกล่าวจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางมือและผิวหนัง ทั้งนี้ รูปึกที่ตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนสูงกว่า 50 พีพีเอ็ม ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch